

ARIP - ชัดๆ แล้วชัดตามน้ำ

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

อันนี้ ต้องว่ากันเป็นรายตัว หรือว่ากันเป็นเรื่องๆ ไปนะครับ อาจจะไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดของตลาด ที่เห็นว่าขึ้นแล้ว ถือว่าชัดเจน จะไล่ซื้อหรือซื้อตามน้ำได้ทุกตัว เหมือนจะมีหุ้นบางตัว แค่ออยู่ในจังหวะของการเด็งสลับเท่านั้นก็ได้... ส่วนเรื่องของ SET Index จากที่เราเฝ้ารอ 1520 จนได้ไปแล้วนั้น และที่เราคาดหวังว่า จะเป็นปลายคลื่น 4 ซึ่งก็แปลว่า การขึ้นในระยะนี้ จะเป็นกระบวนการของการขึ้นในคลื่น 5 ใช่หรือไม่... หลายๆ ท่าน ที่เล่นหุ้นด้วยปัจจัยทางเทคนิค ย่อมทราบดีอยู่แล้วนะครับ ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไข หรือ จนกว่าจะขึ้นไปถึงระดับที่จะยืนยันได้ว่า น่าจะเป็นการขึ้นในคลื่น 5 ได้จริงแน่นอน อาจจะเป็นปัญหาของหลายๆ ท่านก็ได้ว่า จะให้ตรงไหน หรือ จะต้องผ่านระดับไหนล่ะ ถึงจะเป็นการยืนยัน ก็ต้องขอให้ลองทำการบ้านกันหน่อยละครับ เหนือเมฆก็มีเครื่องมือเครื่องมือในการหาไว้แล้วเหมือนกัน และก็หาได้ไว้ในใจก่อนแล้วละ เอาไว้มาเฉลยหลังจากที่แพลนกลับไปทำการบ้านมาแล้วนะครับ... ส่วนจะถามถึงโอกาสที่จะลงมาต่ำๆ ได้อีกไหม ถ้าไม่ผ่านระดับยืนยันการเป็นคลื่น 5 ก็ต้องตอบแหละครับว่า เงื่อนไขของการเป็นคลื่น 5 ยังไม่มาได้จริง ยังไงคลื่น 4 ก็อาจจะยังไม่จบจริงก็ได้... จะเอาลงให้สุดๆ ก็ยังคงลงไม่ถึงแถวๆ 1460 กันเลยทีเดียว... เอาเป็นว่า ตอนนี้อยู่ที่ขึ้นหรือจะลง ก็อยู่ในระดับคลื่น 4 ไว้ก่อนอยู่แล้วละ และ ยังไงเสีย จะเพี้ยนเป็นคลื่นอื่นหรือไม่ ก็ต้องมีหุ้น เพื่อหวังการเป็นคลื่น 5 เพราะอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่า ถ้าจะเพี้ยนเป็นคลื่นอื่น ยังไงก็ขายทัน แล้วค่อยไปจับที่ระดับต่ำๆ อีกที ซึ่งจะเป็นการต่ำมากๆ เสียด้วยนะ

ดูตามเกม... ก็อย่างที่กล่าวมาบ่อยๆ นะว่า ถ้าเป็นเกมหุ้นที่มีสัญญาณของภาวะกระทิงนั้น การจะเล่นสั้น ก็อาจจะไม่เห็นผลทันตา แต่ถ้าถือเพื่อรอการขึ้น บางครั้งเข้าก็ขึ้นมาในจังหวะที่เราผลอกก็ได้

- แนวรับ : ... 1.44-1.36 ห้ามต่ำกว่า 1.30 ไว้ จะอุ่นใจกว่า
- เป้าหมาย : ... 1.70-1.80 แคร่ระยะสั้น เป้าจริงหวัง 2.4-2.6

Price Chart...(ARIP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ARIP... น่าจะเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ว่า รูปแบบของการเป็นโครงสร้างขาขึ้นนั้น ก็คือต้องเห็นการสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ และแม้ว่าจะเห็นแล้ว และจะมีการย่อตัวตามมา เรายังคงถือว่าเป็นโครงสร้างขาขึ้น ส่วนจะให้ย่อตัวได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ก็ต้องเอาเรื่องของเครื่องมือทางเทคนิคในเรื่องของแนวโน้มมาช่วย หรือ อาจจะเอาระดับต่างๆ ในโครงสร้าง มาเป็นจุดที่มีนัยสำคัญ อย่างภาพนี้ เราจะเอาระดับ MA25days ช่วย หรือถ้าจะเอาระดับการแกว่งตัว ก็น่าจะมองไว้ที่ 1.30 นั้นแปลว่า หากต่ำกว่า 1.30 อาจจะไม่สวย หรือต่ำกว่า MA25days ก็ต้องเริ่มระวังตัว ซึ่งจริงๆ ต้องดูที่รูปแบบของเส้น MA. นั่นแหละว่า จะมีแนวโน้มเชิงลบหรือไม่

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่เป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน